

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền  
tại buổi làm việc với UBND huyện Tư Nghĩa về tình hình thực hiện  
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh  
10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023 và năm 2024**

Ngày 02/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tư Nghĩa về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban, địa phương của huyện Tư Nghĩa.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023 và năm 2024 của huyện Tư Nghĩa; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

### I. Đánh giá chung

1. Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Tư Nghĩa trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm 2023, đến nay đã có 29/30 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do UBND tỉnh, HĐND huyện giao (01 chỉ tiêu không đạt là thu tiền sử dụng đất; đây cũng là khó khăn chung của nhiều địa phương, của tỉnh và cả nước); trong đó, các chỉ số sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, sản xuất nông, lâm thủy sản đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách là 176,116 /264,346 tỷ đồng (đạt 67% Kế hoạch tỉnh giao), đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường 100% diện tích các khu tái định cư, 81,1 % diện tích tuyến chính cao tốc Bắc Nam; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được cải thiện, phát triển, hoạt động sôi nổi, chất lượng ngày càng được nâng cao, đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi; vấn đề quốc phòng,

an ninh, nội chính,... được tăng cường, ổn định, tỷ lệ giải quyết đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt cao (91,64%)...

Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Tư Nghĩa, vai trò, trách nhiệm cao của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từ đó lan tỏa, tạo động lực đến các Phòng ban, đơn vị, địa phương cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành liên quan. Huyện Tư Nghĩa đã cùng chia sẻ, xử lý nhiều nội dung, dự án lớn, nhiệm vụ khó khăn Trung ương giao cho Tỉnh như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cung cấp khoáng sản làm vật liệu phục vụ xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn,...

2. Có vị trí tiếp giáp với thành phố Quảng Ngãi, đây vừa là lợi thế nhưng cũng mang lại nhiều thách thức, khó khăn cho huyện Tư Nghĩa trong việc thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại,..., vì vậy, huyện Tư Nghĩa cần gia tăng tính kết nối với thành phố Quảng Ngãi trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên chú trọng định hướng, quy hoạch phát triển những ngành, lĩnh vực, loại hình dịch vụ, kinh tế mà huyện Tư Nghĩa có dư địa nhưng thành phố Quảng Ngãi còn thiếu để cùng phát triển đồng bộ.

Giao UBND huyện Tư Nghĩa chủ động trao đổi, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi để tổ chức và đề xuất UBND tỉnh chủ trì Hội nghị với 02 địa phương nhằm kết nối, gắn kết cùng phát triển.

3. Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện Tư Nghĩa còn lớn, điều này minh chứng rằng huyện còn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp; vì vậy vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian đến còn nhiều khó khăn, cần nhiều thời gian và cần sự thay đổi tư duy, nhận thức sâu sắc của cả chính quyền và người dân; cần định hướng gắn kết phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ, từ đó tất yếu sẽ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ để phục vụ du lịch, dịch vụ. Yêu cầu việc thực hiện cần dân chủ, công khai, minh bạch, thu hút qua nhiều hình thức truyền thông mạnh mẽ.

4. Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 đã hoàn thành, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vì vậy, yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa căn cứ quy hoạch tỉnh và xác định những thế mạnh, điểm yếu, dư địa, tiềm năng,... của địa phương để xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch của địa phương (*cần thiết tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm để cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập quy hoạch, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch*), nhất là định hướng phát triển đô thị Tư Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại IV, tiến đến thành lập thị xã trong giai đoạn 2026-2030.

5. Những định hướng phát triển đô thị, du lịch lớn của Tỉnh hiện nay tập trung nhiều trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, vì vậy, huyện Tư Nghĩa cần xác định những lợi thế này trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương; do đó, huyện Tư Nghĩa cũng cần tập trung, hỗ trợ việc thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình đầu tư, hình thành và phát triển. Lưu ý phát huy tính lan tỏa, tác động tích cực của các dự án này đến địa phương.

## **II. Về giải quyết các nội dung kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa**

Đối với hầu hết các nội dung kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại buổi làm việc đã được các sở, ngành chuyên môn trả lời, hướng dẫn cụ thể, trong đó:

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Nam **trước ngày 15/11/2023** nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023 như UBND tỉnh đã cam kết, chỉ đạo.

Yêu cầu huyện Tư Nghĩa tiếp tục tập trung, tăng cường thực hiện và phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các dự án.

2. Đối với nội dung chủ trương bán đấu giá các lô đất tái định cư còn lại không còn nhu cầu sử dụng: Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa rà soát chặt chẽ nhu cầu sử dụng các lô đất phục vụ tái định cư các dự án trên địa bàn, nhu cầu cấp đất cho các đối tượng chính sách xã hội của địa phương đảm bảo sát thực tế. Trường hợp không còn nhu cầu thì đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Đối với nội dung kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức làm việc với UBND huyện Tư Nghĩa để rà soát, hướng dẫn giải pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 30/11/2023**.

4. Đối với nội dung kiến nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực thực hiện (ngân sách trung ương và tỉnh) giai đoạn 2021-2025 thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2016-2020 và 31 xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn này hầu hết là các xã thuộc địa bàn miền núi còn rất nhiều khó khăn nên UBND tỉnh cần ưu tiên tập trung cho các xã này; đối với các xã nông thôn mới nâng cao thì các địa phương chủ động bố trí, huy động kinh phí để thực hiện theo kế hoạch và theo khả năng nguồn lực của địa phương.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về bố trí nguồn vốn này theo kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa.

5. Về công tác phòng chống thiên tai: Thời tiết năm 2023 có nhiều bất thường, yêu cầu huyện lưu ý cập nhật tình hình, dự báo thời tiết vào phương

án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất.

6. Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Huyện Tư Nghĩa lưu ý tiếp thu ý kiến của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại buổi làm việc trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự tại địa phương, trong đó cần lưu ý phát huy hiệu quả lực lượng công an chính quy địa phương, đặc biệt là cấp xã.

7. Yêu cầu các Sở ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, chủ động nắm bắt, hướng dẫn và kịp thời hỗ trợ, giải quyết kiến nghị của các địa phương nói chung và huyện Tư Nghĩa nói riêng; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Tư Nghĩa;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh602).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**